
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1                                                                     

วันพุธที่   24   มิถุนายน  พ.ศ. 2563                                                                                  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา      โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง    หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์    ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว     ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นายเสถียร   วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒             ขาด  
๖ นางนันทิยา  แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
7 นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง      ไลนอก  
8 นายบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์  ประภาการ  
9 นายณรงค์   จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  

10 นายถนอม   ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม   ยิ้มจอหอ              
11 นายวิชาญ   พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ       พรมสุภาพ  
12 นายสมัย   โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
13 นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง    ทันมา  
14 นายกวี    นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
15 นายสายเย็น  นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น     นามวงษา  
16 นางจีระพร  ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร  ประวันจะ  
17 นายชัยรัตน์   พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
18 นายถวิล    อุดมชัย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมชัย  
19 นายณัฐพงศ์  ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
20 นางสุพิศ   แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ          แพนไธสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

1 นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ ์ นายก ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
2 นางสาวกัลยาณี   ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี       ค าธานี  
3 นายสุบัน    ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน           ค าหลง  
4 นายสมหมาย       สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย      สียางนอก  
5 นาวสาวพรทิพย์   จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์       จันทะดวง  

 
เปิดประชุมเวลา 10.3๐น.    

          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                               การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
                               ประจ าปี พ.ศ.2563 ประจ าวันที่ 28 เมษายน 2563 
มติที่ประชุม                -รับรอง- 
                              การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
                              ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 ประจ าวันที่ 28 เมษายน 2563 
มติที่ประชุม                -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                             3.1พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ตาม 
                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน 
                             ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 
นางลัดดา  โสวะ           ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ขออนุญาตนายอ าเภอบัวใหญ่ 
ประธานสภา อบต.        ขอเปิดประชุมสภาอบต.ขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

                               ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือขอโอน 

                               งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                               งบประมาณ 2563 เนื่องจากเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดอย่างหนักในเขตพ้ืนที่ 

                               ต าบลขุนทองและนายอ าเภอบัวใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติเปิดประชุมสภาสมัย 
                               วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 

                               มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ท่านนายกได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 

                               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  จ านวน 

                               118,000 1) เครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 59,000 บาท 

                               เป็นเงิน 118,000 2)เครื่องพน่เคมีชนิดฝอยละออง(ULV)สะพายหลังจ านวน 

                               1 เครื่องๆละ 98,500 บาท ขอเชิญท่านศุกฤษณพงศ ์ศิริศักดิ์ นายกอบต. 

                               ขุนทองได้ชีแ้จงรายละเอียดพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัตคิรั้งนี้ 

นายสาวกัลยาณี ค าธานี   3.1ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รองนายกอบต.              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                ทอ้งถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ดังนี้ 

                                1.ส านักงานปลัด 
                               โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 118,000 บาท 
                               1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
                               1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 
                               1) เครื่องพ่นหมอกควัน  
 
 
                                                                                                               /โอนเพ่ิม.... 
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                               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท  
                               เปน็เงิน 118,000 บาท 
                               - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
                               ส านักงานประมาณ ดังนี้ 
   1)  ปริมาณการฉีดพ่น น้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง             
   2)  ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
   3)  ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า           
                               หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค 
                               หรือ การป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น  
                               เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน 
                               บรหิารงานทั่วไป หน้า 261 ล าดับที่ 3) 
                              โอนลด 
                              1)แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
                               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
                                (ค าชี้แจงหน้า 159) คงเหลือก่อนโอน 145,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้  
                                118,000 บาท 
                               เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 
                                ต าบลขุนทอง ท าให้ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและควบคุมโรค แต่ 
                                ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน 
                                งบประมาณฯ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นและเป็น 
                                ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
                                ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบ 
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                               2.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน  
                               หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
                               2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
                               1) เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง 
                                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง จ านวน 1  
                                เครื่อง ๆ ละ 98,500 บาท เป็นเงิน 98,500 บาท 
                                - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                                1.1 เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ชนิด 
                                สะพายหลัง ท างานด้วย เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ  
                                1.2 ผลิตเม็ดละอองน้ ายาได้ขนาด ไม่เกิน 30 ไมครอน  
                                1.3 ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของ 
                                น้ ายาเคมี ปริมาตรของถังบรรจุน้ ายาเคมีไม่เกิน 5 ลิตร 
 
 
                                                                                                                     /โอนลด.... 
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                                 1.4 ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงท าด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัด 
                                 กร่อนของน้ ามันเชื้อเพลิง ปริมาตรของถังบรรจุเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 0.6 ลิตร  
                                 1.5 น้ าหนักเครื่องพ่นเปล่า (ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน 13 
                                 กิโลกรัม  
                                 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
                                  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ) 
                                 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ล าดับที่ 1 
                                  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน 
                                  สาธารณสุข หน้า 266 ล าดับที่ 19) 
                                โอนลด 
                                1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
                                  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
                                  อ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ขุนทอง ตั้งไว้ 
                                  300,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 70) คงเหลือก่อนโอน 140,000 บาท ขอโอน 
                                  ลดครั้งนี้ 40,000 บาท 
                                2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
                                  เข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
                                  การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุน 
                                  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท (ค าชี้แจง 
                                  หน้า 148) คงเหลือก่อนโอน 64,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 58,500 บาท 
                                เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 
                                 ต าบลขุนทอง ท าให้ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและควบคุมโรค แต่ 
                                 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน 
                                 งบประมาณฯ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นและเป็น 
                                 ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
                                 ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบ 
                                 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                 พ.ศ.2541 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง     ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบที่มาของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญและเป็น 
ปลัดอบต.                     เรง่ด่วนเหตุเพราะต าบลขุนทองเกิดโรคระบาดขึ้นคือโรคไข้เลือดออกที่มีชาวบ้าน 
                                 ติดเป็นอันดับ 1 ของอ าเภอบัวใหญ่และเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา 
                                 ซึ่งกรมควบคุมโรคปากช่องได้ลงพื้นที่ต าบลขุนทอง เขาได้แนะน าให้อบต.ขุนทอง 
                                 จดัซื้อเครื่องพ่นควันใหม่ เพราะอันเก่าท่ีมีมันช ารุด ไม่มีประสิทธิภาพน้ ายาออก 
                                 ไม่ดีเลยไม่มีประสิทธิภาพในการพ่นและของเก่ามี 3 เครื่อง ใช่ได้ 2 เครื่อง แต่ใช้ 
                                 แบบติดๆดับๆ ใช้ไป 15 นาที เครื่องก็ดับเครื่องพ่นก็รวนใช้ไม่ได้ กรมควบคุมโรค 
                                 จงึแนะน าให้อบต.ขุนทอง จัดซื้อเครื่องพ่นควันใหม่และเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอย 
                                 ละอองเพ่ือควบคุมบริเวณที่เกิดโรคครับ 
 
                                                                                                         /นายถวิล อุดมไชย… 
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นายถวิล อุดมไชย           บา้นหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ในการฉีดพ่นหมอกควันผมต้องการให้ผู้รู้มาฉีดพ่น 
ส.อบต.เขต.10              ผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านมาเป็นคนพ่นเอง ผมต้องการให้ผู้มีประสบการณ์หรือ 
                                ผู้รูเ้พราะเวลาเขาฉีดพ่นยุ่งชาวบ้านบอกให้ฉีดตรงโน้นตรงนี้เขาก็ไม่ไป และรีบ 
                                ฉดีพ่นให้เสร็จเร็วๆยุงก็ไม่ตายครับ 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง     เครื่องพ่นหมอกควันของอบต.ในการฉีดพ่นใช้ติดต่อเป็นเวลานานมันจะดับพัก 
ปลัดอบต.                    ก่อนถึงจะพ่นได้ต่อแต่น้ ายาจะติดอยู่ปลายหลอด ชาวบ้านที่เป็นคนพ่นจะเอา 
                                เคาะกับเสาหรือต้นไม้ ปลายท่อหลอดจึงงอน้ ายาจะค้างมีแต่น้ ามันที่ออกมา 
                                ยุงจึงไม่ตายครับ ตอนนี้อบต.ขุนทองได้จัดอบรมในการพ่นหมอกควันให้แก่ 
                                พนักงาน ลูกจ้างอบต.เป็นรุ่นแรกแล้วท่านนายกต้องการให้หมู่บ้านและสมาชิก 
                                ไดเ้ข้าร่วมอบรมครับ 
นายสุบัน ค าหลง            ตอนนี้อบต.ขุนทองได้มีการฝึกอบรมพนักงานลูกจ้างในการพ่นหมอกควัน และ 
รองนายกอบต.              วธิเีก็บรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน ตอนนี้เกิดไข้เลือดออกระบาดหนักอยู่ที่บ้าน 
                                โคกกลาง หมู่ 8 อบต.ขุนทองได้จัดทีม 2 ทีมในการไปพ่นหมอกควัน ตั้งแต่ 
                                6 โมงเช้าให้แล้วเสร็จ 9 โมงเช้าครับ ถ้าไม่เสร็จก็จะพ่นวันต่อไป 
นางสาวกัลยาณี ค าธานี    ช่วงนี้ต าบลขุนทองเกิดโรคระบาดไข้เลือดออกซึ่งระบาดเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด 
รองนายกอบต.              นครราชสีมา ในวันนี้พนักงานได้ไปพ่นหมอกควันที่บ้านดอนคนทา หมู่ 3 และ 
                                บ้านโคกกลาง หมู่ 8 
นายณรงค์ จรรยา           เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง 1 เครื่องๆละ 98,500 บาท  
ส.อบต.เขต4                 ผมต้องการดูแบบมันราคาแพงมาก ผมต้องการให้ที่ประชุมได้ดูแบบด้วยและซื้อ 
                                เครื่องเดียวจะพอใช้หรือไม่ ท าไมไม่เอามาซื้อแบบเครื่องพ่นควันจะได้หลายๆเครื่อง 
                                จะได้พอใช้ในต าบลเมื่อเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นครับ 
นายสุบัน ค าหลง            เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง กรมควบคุมโรคได้แนะน าให้ซื้อ 
รองนายกอบต.              เพราะมีประสิทธิภาพในการดักละอองน้ าจะไปติดปีกยุง ยุงจะบินไม่ได้ก็ตายในที่สุด 
                                จะใช้ควบคุมบริเวณท่ีมีผู้ป่วย บ้านผู้ป่วย และบริเวณใกล้เคียงราคาท่ีตั้งไว้จะเป็น 
                                ราคากลางๆราคาต่ ากว่านี้ก็มี ราคาสูงกว่านี้ก็มีครับ 
นางลัดดา โสวะ             ดิฉันขอสอบถามค่ะในเมื่อเครื่องพ่นหมอกควันซื้อ 2 เครื่องจะพอใช้ในต าบลหรือไม่ 
ประธานสภาอบต.          และเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 1 เครื่อง ซึ่งราคาเครื่องพ่นแบบฝอยละอองแบบ 
                                สะพายหลังราคาสูง น่าจะเอามาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันได้อีก 2 เครื่อง รวมเป็น 4 
                                เครื่องน่าจะพอใช้สับเปลี่ยนกันได้เป็นห่วงกลัวเครื่องพ่นหมอกควันไม่พอใช้เพราะ 
                                เกดิโรคระบาดพร้อมกันหลายหมู่บ้านจะได้ไปพ้นและควบคุมโรคได้ 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   ขอขอบคุณท่านที่เป็นห่วงในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นเคมีฝอย 
ปลัดอบต.                    ละอองสะพายหลัง งบประมาณเรามีน้อยมีจ ากัดจัดซื้อเท่านี้ไปก่อนครับ 
นายวิชาญ  พรมสุภาพ     คือหมู่บ้านผม อสม.จะดูแลตรวจลูกน้ าในห้องน้ าทุกหลังคาเรือนแต่ในรางระบายน้ า 
ส.อบต.เขต.5                มนี้ าขังจะมีลูกน้ ายุงลายจ านวนมากผมว่าต้องดูแลตรงนี้ด้วยและทางอบต.จะช่วย 
                                เหลือหมู่บ้านอย่างไรครับ 
 
 
                                                                                              /นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง.... 
 



 
-6- 

 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   รางระบายน้ ามีน้ าขังด้วยเหตุผลต่างๆขยะไปอุดตัน หรือดินโคลนอุดตันขอให้ 
ปลัดอบต.                    ชาวบ้านและผู้น าช่วยกันดูแลกัน ท าความสะอาดบ้านใครบ้านมันและราง 
                                ระบายน้ าหน้าบ้านหลังบ้านก็ขอให้ช่วยกันท าความสะอาดนะครับ 
นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต.         งบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นเคมีฝอย 
                                ละอองแบบสะพายหลัง ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติ 
                                โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนเพิ่มเป็นรายการ 
                                ใหม่ งบประมาณ 118,000 บาท  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  - เสียง 
    ขาด  1 เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                                ทีป่ระชุมสภาได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
                               ประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่องๆละ 59,000บาท 
                               เป็นเงิน 118,000 บาท 
                               ขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                 พ.ศ. 2563 โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองแบบ 
                                 สะพายหลัง 1 เครื่องๆละ 98,500 บาท 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  - เสียง 
    ขาด  1 เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                                ทีป่ระชุมสภาได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
                               ประมาณ พ.ศ.2563 โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอย 
                               ละออง(ULV)สะพายหลัง งบประมาณ 985,500 บาท 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืนๆ 
นางลัดดา โสวะ             ช่วงนี้เกิดโรคระบาดไข้เลือดออกที่ต าบลขุนทองหมู่บ้านดิฉันบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 
ประธานสภาอบต.          เชน่กันค่ะ เราก็ต้องท าความสะอาดบ้าน ห้องน้ า และบริเวณบ้าน เขตรางระบายน้ า 
                                เพราะบ้านขุนทองหมู่ 1 มีบ้านเช่าจ านวนมากและเป็นคนนอกพ้ืนที่มาเช่าบ้าน เขา 
                                ไมไ่ด้ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดบ้าน และเวลาพ้นหมอกควันก็ไม่ให้ 
                                ความร่วมมือในการพ่นหมอกควัน เพราะเป็นบ้านตลาด มีร้านค้า มีร้านอาหาร 
                                จ านวนมาก บ้านเศรษฐีเขาจะไม่ให้พ่นหมอกควัน ปัญหาเยอะมากค่ะบ้านขุนทอง  
                                หมู่ที่ 1.มีโรงเรียนในชุมชน 2.โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้ว รางระบายน้ าขังมีแต่ 
                                ลกูน้ ายุงลาย 
 
 
                                                                                                 /นายศกุฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์... 
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นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ไข้เลือดออกต าบลขุนทองติดอันดับ 2 ของจงัหวัดนครราชสีมานะครับ หน้าที่การ 
นายกอบต.                   ก าจัดลูกน้ ายุงลายไม่ใช่หน้าที่ของหมอและอสม. แต่อย่างไรขอให้สมาชิกอบต. รู้ 
                                ว่าเป็นหน้าที่จะต้องช่วยอสม.ด้วยนะครับ ในการอบรมพนักงานใช้เครื่องพ่นหมอก 
                                ควนัอบรมรุ่นแรกและนะครับ รุ่นต่อไปผมอยากให้สมาชิกอบต.ขุนทองร่วมอบรม 
                                ดว้ยครับจะได้มีความรู้ในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันพ่นยุง และต่อไปผมต้องการให้ 
                                สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมพนักงานเป็นคนพ่นหมอกควันและขอความอนุเคราะห์ 
                                สมาชิกช่วยดูแลชาวบ้าน และขอความร่วมมือชาวบ้านก่อนพนักงานจะไปพ่นยุง 
                                ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าตอนนี้พนักงานของเราอบรมและสามารถพ่นหมอก 
                                ควนัได้มีประสิทธิภาพแล้วครับ และผมก็ได้แจกทรายอะเบทให้อสม.ไปทุกหมู่บ้าน 
                                แลว้ในการแจกทรายอะเบท ฝากให้ทุกท่านดูแลอสม.และให้ก าลังใจอสม.ด้วยครับ 
นายถวิล  อุดมไชย          ผมขอสอบถามไฟฟ้าขยายเขตที่ท่านนายกให้ส่งหนังสือมาด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
ส.อบต.เขต 10               
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอให้นักวิเคราะห์ตรวจดูหนังสือว่ามีหมู่บ้านไหนส่งหนังสือขอขยายเขต 
นายกอบต.                   ไฟฟ้ามาบ้างจะได้ด าเนินการเพราะให้ท่านสมาชิกท าหนังสือมาตั้งแต่เดือน 
                                กมุภาพันธ์ 2563 แล้ว จะเอารายละเอียดไปการไฟฟ้าบัวใหญ่เพื่อให้การไฟฟ้า 
                                บวัใหญ่มาส ารวจรับเงินอุดหนุนต่อไปครับ 
นายวิชาญ  พรมสุภาพ     ผมมีสระด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านได้รับการขุดลอกจากงบประมาณอบต. 
ส.อบต.เขต.5                ขนุทองไปแล้วและน้ าในคลองข้างๆสระมีจ านวนมากผมอยากของบประมาณ 
                                วางท่อสระเพ่ือรับน้ าจากคลองเข้าสระครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ผมขอให้ท่านวิชาญ พรมสุภาพ ส.อบต.เขต.5 เสนอโครงการเข้ามาครับ 
นายกอบต. 
นายบุญส่ง ไลนอก          เรือ่งน้ าประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 การขอมิเตอร์ไฟฟ้าตรงหอถังสูงได้ด าเนิน 
ส.อบต.เขต.3                ขอนุญาติใช้ท าหนังสือขออนุญาตให้ขออบต.ขุนทองแล้วครับและขออนุญาตไฟฟ้า 
                                บวัใหญ่แล้วครับแต่ยังไม่มีการด าเนินการให้ครับ 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง    ทางหมู่บ้านดอนคนทา หมู่ 3 ต้องท าหนังสือมาขอนุญาติอบต.ขุนทองก่อนเพราะ 
ปลัดอบต.                     อบต.เป็นหน่วยงานหนึ่ง หมู่บ้านไม่สามารถมาขอใช้ไฟฟ้าได้เลยต้องท าหนังสือ 
                                 มาขออนุญาตอบต.ก่อนครับ 
นายกวี  นามโท              เรือ่งน้ าประปาบ้านโคกกลางหมู่ 8 โครงการจ่ายขาดสะสมได้ด าเนินการเป็นที่ 
ส.อบต.เขต.8                 เรียบร้อยกระผมขอขอบคุณท่านนายกด้วยครับ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
                                 พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาหมู่บ้านขาดแคลนน้ าและอบต.ขุนทองได้ช่วยเหลือโดยการ 
                                 เอาน้ าไปแจกจ่ายชาวบ้านบรรเทาความเดือนร้อนให้ชาวบ้าน ผมขอขอบคุณมากๆ 
                                 นะครับ 
นางลัดดา  โสวะ             บา้นขุนทอง หมู่ที่ 1 ได้เกิดปัญหาน้ าประปาไม่ไหลในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลา 10 
ประธานสภาอบต.           กว่าปีที่ผ่านมาน้ าประปาบ้านขุนทอง หมู่ 1 ไม่เคยว่าจะมีปัญหาน้ าใต้ดินไม่มีในปีนี้ 
                                 ไม่มีน้ าจะจะผลิตน้ าประปาเลยค่ะ ทางอบต.ขุนทองได้ไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้ใหม่ 
                                 เพ่ือเป็นแหล่งประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ต่อไป ในนามขอตัวแทนชาวบ้านขุนทอง หมู่ 
                                 1 ขอขอบคุณมากๆค่ะมีท่านสมาชิกจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการ 
 

/การประชุม... 
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 การประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 
2563 
 

ปิดประชุม                  12.50 น. 
 

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่        
-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่ 
 
 

   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓  
 
    

    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย ครั้งที่ เมื่อวันที่ 
 

.................................................  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 

 


